

## ภายในเล่ม / Inside SMJ

### กองบรรณาธิการ

กว่าวารสารฉบับนี้จะได้ตีพิมพ์ออกมาคงจะผ่านปีใหม่ไปแล้ว อย่างไรก็ตามคิดว่าคงจะไม่ซ้ำเกินไปที่จะกล่าวคำ **สวัสดีปีใหม่** สำหรับสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน

แม้ว่าทางกองบรรณาธิการจะพยายามที่จะให้วารสารตีพิมพ์ได้ทันตามกำหนด แต่ตลอดปีที่ผ่านมาสามารถตีพิมพ์ออกมาได้เพียง 4 ฉบับเท่านั้น ถ้ารวมฉบับนี้ด้วยก็เป็น 5 ฉบับยังล้าหลังอยู่อีก 1 ฉบับ ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะต้องพยายามต่อไปนั่นหมายถึงว่าในปี 2543 จะต้องพิมพ์ให้ได้ 5 ฉบับด้วยกัน

ในฉบับนี้กองบรรณาธิการ พยายามที่จะรวบรวมบทความทางด้านผู้สูงอายุในหลาย ๆ ด้าน ไว้ด้วยกัน ซึ่งก็ได้จำนวนบทความที่น่าสนใจ โดยแยกตามหัวข้อได้ดังนี้ **นิพนธ์ต้นฉบับ** เป็นหัวข้อที่เปิดไว้อิสระเนื่องจากมีบทความส่งมาน้อยซึ่งในฉบับนี้มี 3 เรื่อง คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประสาทโพสทีเรียอินเตอร์สเซียสกับส่วนหัวของกระดูกปลายแขนท่อนนอก (2) แนวโน้มในการบริจาคร่างกายเพื่อแพทยศาสตร์ศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย (3) Lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy in breast cancer **บทฟื้นฟูวิชาการ** มี 7 เรื่อง คือ (1) วิตามินอีกับสุขภาพ (2) การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (3) การรักษาสุขภาพของสตรีวัยทอง (4) แพทย์กับการทำพินัยกรรม

ของผู้ป่วย (5) การใช้ ยาฝอยละอองในการรักษาภาวะหลอดลมอุดกั้น (6) โรคกระดูกพรุน : ภาวะคุกคามในผู้ป่วยสูงอายุ และ (7) การพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์ ตอนที่ 5

**เวชปฏิบัติสาธก** มี 1 เรื่อง คือ ผู้ป่วยสูงอายุที่มารับการผ่าตัดควรเลือกใช้ยาสลบหรือยาชาเฉพาะที่

แถมท้ายด้วยเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการค้นพบท่อตับอ่อน นอกจากนี้ยังมีบทความอื่นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง การพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์ฉบับนี้เป็นตอนที่ 5 แล้ว ท่านที่สนใจเรื่องการทำวิจัยติดตามอ่านได้

สำหรับบทบรรณาธิการ (Editorials) ในฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก **ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โปธินาม** อดีตหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ได้กรุณาช่วยเขียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ในฉบับต่อไปของปีที่ 14 คือ **ฉบับที่ 4** กองบรรณาธิการได้กำหนดหัวข้อหลักเกี่ยวกับเรื่อง **อุบัติเหตุ** และปีที่ 15 **ฉบับที่ 1** เกี่ยวกับเรื่อง **ความก้าวหน้าในการดูแลเด็กเล็ก** ท่านที่มีบทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว และอยากจะทำตีพิมพ์ ก็ขอเชิญส่งมาได้ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาทุกเรื่อง

โชคดีปี 2000 สำหรับทุกท่านครับ

สมบูรณ์ เกียนทอง  
บรรณาธิการ

